



ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน  
เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามที่ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา ตามประกาศลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบว่า บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกัน และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดที่ได้ขึ้นบัญชีแล้ว ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามวันและเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ และ ๒ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องมารายงานตัวภายในวันที่กำหนด ณ กองการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประภัสร์ ภูเจริญ)  
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
แบบท้ายประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายพิชชากรณ์ ปิ่นเป็ง	๑๐๐๔	ให้ลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัว เพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒	นางสาววรรณรดา กำแพงคำ	๑๐๐๕	
๓	นางสาวจิรารักษ์ ธรรมจักร์	๑๐๐๘	
๔	นางสาวกชพร ณชนกรณัฐ	๑๐๑๒	

